

'กรุงไทย' คืบเสถาหน้า 'ไพรซ์ช' น้ำมันข้มมล

- จัดเอกสารสินเชื่อกจากห้องมั่นคงได้ข้อกล่าวหา
- ยืนยันทำตามขั้นตอน 100% - เรียก 'ไพรซ์ช' แจงด่วน

'กรุงไทย' พ่นผ่าน เรียกประชุมฝ่ายจัดการหาทางโต้ข้อกล่าวหา 'ไพรซ์ช' สาวเจอบเอกสารสินเชื่อกถูกเก็บไว้ในห้องมั่นคง แต่ 'ไพรซ์ช' ไม่เคยเรียกดูเลยแม้วันมั่งกล่าวหาขั้นตอนปล่อยกู้ไม่โปร่งใส ยันเอกสารระบุชัดทุกอย่าง ทำตามระเบียบที่วางไว้ เตรียมเรียกสอบเจ้าหน้าที่ 'ไพรซ์ช' อาทิ คณบดี

จากกรณีที่เอกสารการตรวจสอบถูกหนีธนาคารกรุงไทย ของบริษัทไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส ได้ถูกนำออกเผยแพร่ และไพรซ์ชระบุว่า การปล่อยสินเชื่อกของธนาคารกรุงไทยมีจุดอ่อนมาก และเอกสารสำคัญที่ไพรซ์ชคิดว่าจะเห็นในแฟ้มสินเชื่อก ปรากฏว่าไม่อยู่ในแฟ้ม และเมื่อมีการสอบถามก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเอกสารนั้นเก็บไว้ที่ใด ไพรซ์ชจึงใช้วิธีสันนิษฐานว่ามีได้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว และสรุปว่าขั้นตอนการปล่อยสินเชื่อกของธนาคารกรุงไทยมีปัญหาผิดขั้นตอนมากมาย

ปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสิงห์ได้

เรียกประชุมรองผู้จัดการใหญ่ทั้ง 7 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของไพรซ์ช ดังกล่าว โดยแหล่งข่าวจากธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าการตรวจสอบของธนาคารในเบื้องต้นพบว่าเอกสารที่ไพรซ์ชระบุถึงนั้นมีอยู่ครบถ้วน 100% เพียงแต่ธนาคารได้นำไปเก็บไว้ค้างหากในฝ่ายพิธีการ เพื่อทำการจดทะเบียนสินเชื่อกและเก็บไว้ในห้องมั่นคงเป็นอย่างดี และรองผู้จัดการใหญ่ทั้ง 7 ฝ่ายยืนยันว่าไม่เคยได้รับการสอบถามหรือเรียกหาเอกสารจากไพรซ์ชเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบแต่อย่างใด

"เอกสารดังกล่าวยืนยันได้ว่า ธนาคารมีการ



สิงห์ ดังทัตสวัสดิ์

มีปัญหาและผิดขั้นตอน"

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ธนาคารจะเรียกไพรซ์ชมาสอบถามด้วยว่าใช้เกณฑ์อะไรในการคำนวณเอ็นพีแอลของธนาคาร เพราะการที่ไพรซ์ชยกผลตรวจสอบถูกหนี 10 รายของธนาคารกรุงไทย และถูกหนีอีก 10 รายของธนาคารมหานครที่ธนาคารรับโอนมาแล้วใช้เป็นสมมติฐานในการคำนวณสินเชื่อกของธนาคารทั้งหมดว่าเป็นเอ็นพีแอล 84% ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี นอกจากนี้ ถูกหนีบางรายไม่ได้มีเพียงบริษัทเดียว แต่มีกิจการเป็นกลุ่ม ก็จะมีการสอบถามไพรซ์ชว่าได้เข้าตรวจสอบทุกบริษัทของถูกหนีรายดังกล่าวหรือไม่

ปล่อยกู้ตามระเบียบที่ธนาคารกรุงไทยวางไว้หมด และแม้ว่าจะใช้เกณฑ์ 13 ข้อของไพรซ์ชมาตรวจสอบ ก็พบว่าธนาคารมีการพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของไพรซ์ชที่ว่าธนาคารปล่อยกู้

ก่อนที่จะชี้ว่าถูกหนีกลุ่มดังกล่าวทั้งกลุ่มเป็นเอ็นพีแอล

"นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบของไพรซ์ชเป็นไปอย่างลวกๆ และไม่ได้ทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน เป็นเพียงการไปสัมภาษณ์ทั่วๆ ไปแต่ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด นอกจากนี้ ไม่มีการสอบถามฝ่ายจัดการ ทั้งที่การตรวจสอบระดับนี้จะต้องมีการสอบถามฝ่ายจัดการด้วย แต่ที่ผ่านมามีฝ่ายจัดการทั้ง 7 คน ยืนยันว่าไม่เคยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของไพรซ์ชที่เข้ามาตรวจสอบแต่อย่างใด"

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยได้รายงานว่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส โดยมีการรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ เพราะเชื่อว่าการตรวจสอบของไพรซ์ชที่ผ่านมามีไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงการสุ่มตัวอย่างและไม่ได้อาศัยฝ่ายจัดการมีโอกาสชี้แจง โดยเฉพาะถูกหนีรายใหญ่ของธนาคารกรุงไทย 10 รายที่ไพรซ์ชสุ่มตรวจและอ้างว่าขั้นตอนการปล่อยสินเชื่อกมีปัญหาและผิดพลาด และในสัปดาห์นี้จะมีการเรียกไพรซ์ชเข้าสอบถามถึงวิธี